



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ตระหนักและเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบจึงจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยให้สถานศึกษาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบแต่ละกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว

๒. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งให้พิจารณาสรรหาหรือแต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากลับกรองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

๓. ให้กลุ่มที่มีหน้าที่ให้บริการในเรื่องการอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ กำหนดไว้ และจัดทำกระบวนการในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน เผยแพร่ให้ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ กระบวนการใดมีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็นให้ทบทวนและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการใหม่เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

๕. ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการโรงเรียนทุกระดับเข้มงวดกวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องทางในการเรียกรับสินบน และต้องปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมเรียกรับสินบน ให้ดำเนินการทาง วินัยและอาญาต่อไป

๕. ให้ทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จัดช่องทางใน การประชาสัมพันธ์ การร้องเรียน หรือให้ข้อมูล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบน

๖. ให้ทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด และรายงานผลต่อผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔